

ที่ 062 / 2552

29 พฤษภาคม 2552

**คณะกรรมการ กบข. พิจารณาผลการตรวจสอบ กบข. เรียบร้อยแล้ว  
พบการขาดทุนปี 51 ผันผวนเป็นไปตามเศรษฐกิจการเงินโลก**

นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รักษาการในตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ กบข. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ กบข. เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบการดำเนินงานของ กบข. ในปี 2551 ที่เสนอโดยคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของ กบข. เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการ กบข. มีมติรับทราบผลการตรวจสอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ซึ่งสรุปว่า การดำเนินงานของ กบข. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน กบข. ในปี 2551 เป็นไปตามกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกตามแนวทางการดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณอายุราชการของสมาชิกที่เป็นข้าราชการประเภทต่างๆ แล้ว

สำหรับผลประกอบการของ กบข. ที่ขาดทุนในปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น 16,832 ล้านบาท (ตัวเลขก่อนตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี) มีสาเหตุเกิดจากผลกระทบของวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกครั้งรุนแรงเป็นประวัติการณ์เมื่อปี 2551 ส่งผลให้การลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกตกอยู่ในสภาวะตกต่ำต่อเนื่อง และตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวลดลงรุนแรง ซึ่งกองทุนต่างๆ ทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับ กบข. สำหรับการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ เห็นว่า กบข. ได้พยายามทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กบข. ในสื่อทุกด้านแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอและยังไม่เข้าถึงสมาชิกในทุกระดับ พร้อมกันนี้คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการปรับปรุงการดำเนินงานของ กบข. ทั้งด้านการลงทุนและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามระเบียบให้มีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อแจ้งหรือตักเตือนให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบได้ในทันที ซึ่งคณะกรรมการ กบข. ได้สั่งการให้สำนักงาน กบข. รับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการและรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการ กบข. ทราบต่อไป

( สำหรับ... )

สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่พนักงานซึ่งรวมถึงเลขาธิการ กบข.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กบข. ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบัญชีพนักงาน พ.ศ. 2546 นั้น คณะกรรมการ กบข. เห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเกิดความเป็นธรรม จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบเพื่อตรวจสอบการกระทำของเลขาธิการ กบข. และเสนอผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการ กบข. ภายใน 30 วัน และในส่วนของพนักงาน กบข.อื่น ให้ กบข.ดำเนินการตามข้อบังคับคณะกรรมการ กบข. ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ.2545 และรายงานคณะกรรมการ กบข. เพื่อทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม การไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน กบข. ดังกล่าวนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการสอบสวนส่วนบุคคลว่าปฏิบัติผิดระเบียบจริงหรือไม่ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการบริหารเงินลงทุนและผลประโยชน์ของ กบข. แต่ประการใด

---

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th